



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 6 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,775 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,245,250 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,673 ราย รักษาหายสะสม 2,185,502 ราย ยังรักษาอยู่ 37,968 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย เสียชีวิตสะสม 21,780 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 297,954,285 ราย เสียชีวิต 5,481,337 ราย รักษาหาย 256,743,398 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ องค์การอนามัยโลก มีหลักฐานมากขึ้นซึ่งมีหลักฐานมากขึ้น เชื้อโควิดโอไมครอน ทำให้เกิดอาการป่วยไม่รุนแรงเท่าเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคยุโรป ออกมาเตือนว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความอันตราย สหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยใหม่สูงถึง 1,080,211 คน ถือเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของโลก ลาว ผลิตเอง "โมลาโคเวียร์" ยารักษาโควิด กระปุกละ 4 แสนกีบ จีน ตรวจไวรัสทั้งเมือง 12 ล้านคน เยอรมนีจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชนอีก 15 ล้านคน ฮองกง เริ่มติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์โอไมครอนในชุมชนรายแรก พร้อมระงับเที่ยวบิน 8 ชาติ สิงคโปร์ ประกาศว่า นับตั้งแต่ 14 ก.พ. นี้ ประชาชนคนใดไม่มีฉีดวัคซีนเข็มสาม หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองผ่านไปนานเกิน 9 เดือน จะไม่ถือว่าได้รับวัคซีนครบ ญี่ปุ่น ติดโควิดวันเดียวมากกว่า 2,000 ราย ครั้งแรกในรอบกว่า 3 เดือน อิสราเอล เผยผลทดสอบวัคซีนโควิดเข็ม4 สร้างภูมิคุ้มกันสูงถึง 5 เท่า อังกฤษ มีผู้ป่วยรายวันทุบสถิติที่ 218,724 คน นับเป็นครั้งแรกที่เกินสองแสนคน

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โอไมครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ สยามกีฬา แนวหน้า)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ติดเชื้อโควิดในประเทศ แบ่งเป็นตามสายพันธุ์ พบว่าช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 4 มกราคม มีการระบาดสายพันธุ์เดลต้า 78.91% และสายพันธุ์โอไมครอน เพิ่มขึ้นเป็น 20.92% คิดเป็นจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโอไมครอน 2,338 ราย ขณะนี้สายพันธุ์โอไมครอนกระจายตัวไปแล้ว กว่า 55 จังหวัด พบจังหวัดที่มีการติดเชื้อและระบาดโอไมครอน ได้แก่ กทม. กาลสินธุ์ ชลบุรี ร้อยเอ็ด ภูเก็ต และสมุทรปราการ โดยในจำนวนการพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนทั้งหมดกว่า 50% เป็นผู้ติดเชื้อและเดินทางมาจากต่างประเทศ และอีก 50% ติดเชื้อจากผู้ที่มาจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด แนวหน้า สยามกีฬา)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ว่า ความน่ากังวลใจมากที่สุดตอนนี้คือ 1.ระบาดเร็วซึ่งต้องระวังการกลายพันธุ์ที่อาจไปพบในจุดที่ทำให้โรครุนแรงขึ้น แม้ตามหลักการแล้วจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ต้องระวัง 2.เมื่อติดเชื้อมากจะพบสัดส่วนผู้อาการรุนแรงมากขึ้น และต้องเข้ารับการรักษาในรพ. จะกระทบระบบสาธารณสุขของประเทศ เชื่อว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์นี้ ไทยจะพบการติดเชื้อใหม่ทะลุหมื่นรายแน่นอน และปลายเดือนมกราคม จะเห็นตัวเลขวันละ 2-3 หมื่นราย อีก 3-4 วัน เราก็เกินหมื่นรายต่อวัน แต่บางคนอาจมองว่าไม่เห็นตัวเลขเสียชีวิต อาจประมาท นี่เป็นสัญญาณอันตราย ฉะนั้น สิ่งที่ต้องย้ำคือวัคซีนมีประโยชน์ แต่ต้องคู่กับมาตรการสังคม การป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือ เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะสถานการณ์ตอนนี้ ยังวางใจไม่ได้เด็ดขาด ไม่ควรเสี่ยง

2. มาตรการเตรียมพร้อมรับการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,TNN,NBT)

- รมช.สร. ยืนยันว่ามีเตียง ยา และเวชภัณฑ์เพียงพอ ซึ่งเรื่องนี้ สร.ได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดในการรับมือกับเชื้อโอไมครอน ขณะนี้เน้นไปที่การรักษา HI และ CI โดย กทม.ได้เตรียม CI ที่ปิดไปให้กลับมาเปิดดำเนินการในทุกเขต แยกการรักษาเด็กกับผู้ใหญ่ แต่ติดปัญหาที่ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เข้าในระบบการรักษาแบบ HI จึงกังวลและอยากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จึงขอให้โรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัด เร่งทำความเข้าใจกับคนไข้ในการรักษาแบบ HI ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งหากมีอาการรุนแรง ก็จะมาตัวมารักษาใน รพ.ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด แนวหน้า มติชน) เว็บไซต์ (มติชน สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5)

-ปลัด สธ. กล่าวยอมรับสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามแม้โอไมครอนจะไม่รุนแรงเท่าเดลตา แต่แพร่เชื้อเร็วกว่าจึงจำเป็นต้องมามาตรการเฉพาะ เพื่อควบคุมโรค เพื่อชะลอการระบาด วางระบบรับมือทั้งสาธารณสุข เศรษฐกิจ โดยเตรียมแถลงข่าวยุทธศาสตร์ในการรับมือโอไมครอนในวันศุกร์ 7 ม.ค.65

- ปลัด สธ.ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับ นพ.สจ. และ ผอ.รพ. ให้เตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วยทั้งเตียง ยาและเวชภัณฑ์ และจัดระบบการรักษาที่บ้านหรือชุมชน (Home Isolation : HI / Community Isolation : CI) ไว้รองรับผู้ป่วย ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ขณะเดียวกัน ให้ขยายบริการฉีดวัคซีนทั้งแบบวอล์ก อิน (walk in) และจัดบริการเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ) เว็บไซต์(topnews สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3,5,7,9,TNN,NBT,ThaiPBS)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่การระบาดระลอกใหม่แล้ว เป็นระลอกที่ 5 เพราะยังมียอดตรวจ ATK เป็นบวก 3,000 กว่าราย วันนี้ที่ถลัดคือจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนน้อย อย่างไรก็ตาม เชื้อโอมิครอนยืนยันว่าอาการไม่มาก โดยจากการรักษาคนติดโอมิครอนในไทย 100 ราย มี 7 คนเชื้อลงปอด ส่วนใหญ่พบไอ 54% เจ็บคอ 37% มีไข้ 29% ปวดกล้ามเนื้อ 15% มีน้ำมูก 12% ปวดศีรษะ 10% หายใจลำบาก 5% ได้กลิ่นลดลง 2% พบครึ่งหนึ่งมีอาการ ครึ่งหนึ่งไม่มีอาการ ดังนั้นจากนี้การตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ นั้นไม่ได้ผลแล้ว ขอให้คัดกรองอย่างอื่นด้วย นอกจากนี้ อาการของผู้ติดเชื้อโอมิครอนแยกได้ยากกับโรคหวัดทั่วไป ดังนั้นใครที่มีอาการหวัดขอให้ตรวจ ATK และไม่พบปะผู้อื่น ยืนยันยาฟ้าวิราเวียร์มีประสิทธิภาพ โดยคนเริ่มมีอาการได้รับยา 3 วันอาการดีขึ้น ขณะนี้เราเตรียมเตียงดูแลผู้ติดเชื้อทุกระดับ 52,300 เตียง หากอาการไม่มาก จะใช้มาตรการรักษาตัวที่บ้าน HI / CI เป็นหลัก และประสานเข้าระบบ 1330 เพื่อประเมินอาการ โดยจะติดต่อกลับผู้ป่วยให้เร็วที่สุดภายใน 6 ชั่วโมง แต่หากอาการหนักให้โทร.1669 เพื่อรับส่งต่อรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ทางสธ.มีการจัดหาต้านไวรัสโควิด-19 ใหม่ๆ เพิ่มเติมและให้การรักษาตามอาการ คาดว่ายาโมลนูพิราเวียร์ และแพกซ์โลวิด จะเข้ามาในเดือนก.พ.นี้ นอกจากนี้ คาดการณ์ว่ารอบนี้ จะเกิดการระบาดในเด็กเยอะ เพราะเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีน พร้อมทั้งมอบสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชราชินี ในการเตรียมยาน้ำฟ้าวิราเวียร์สำหรับเด็กทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน)

- เลขานุการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้เปิดระบบสายด่วน 1330 กรณีสืบค้นพบติดเชื้อโควิด-19 ทั้งการตรวจด้วย ATK หรือ RT-PCR เพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาล ตามระดับอาการ และการเชื่อมต่อกับคลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน เพื่อดูแลผ่าน HI หรือ CI จนถึงขณะนี้ 1330 มีผู้โทร.เข้าวันละ 2-3 พันราย แต่เกิดปัญหาตรงการเชื่อมต่อ ผู้ติดเชื้อกับคลินิกฯ หรือ ศูนย์บริการ ตอนนี้ได้ปรับระบบเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้เข้าระบบ ภายใน 6 ชั่วโมง ด้วยการให้คอลเซ็นเตอร์โทร.กลับ ถ้าหน่วยบริการยังไม่รับ จะจัดยา อุปกรณ์ ส่งให้ที่บ้านไปก่อน คาดว่าปัญหาจะอยู่ที่ กทม.และปริมณฑล

3. พิจารณาปรับมาตรการควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ)

- พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขานุการ สมช. ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า ได้ประชุมเตรียมมาตรการต่างๆ เสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 7 ม.ค. โดยจะมีการพิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมโรค และมาตรการเดินทางในราชอาณาจักร การเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด เดือนมกราคม และแผนฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ขณะเดียวกัน มีรายงานสถานการณ์เตียงผู้ป่วย ความพร้อมของบุคลากรแพทย์รองรับแผนเผชิญเหตุ หากเกิดระบาดอย่างหนักทั้งประเทศ

-นอกจากนี้ ศปก.ศบค.ยังพิจารณากรณีมีการแข่งขันกีฬาบานานาชาติพญา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม ซึ่งมีผู้ร่วมงานมากกว่า 500 คน ว่า ศบค.มีมาตรการสำหรับกิจกรรมลักษณะนี้ ได้กำชับทุกจังหวัดให้เคร่งครัดมาตรการ เช่น ผู้เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตรวจหาเชื้อแบบ ATK ก่อนเข้างาน สถานที่จัดงานต้องเปิดโล่ง ซึ่งกิจกรรมแข่งขันดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้การจัดแข่งขันดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนในพื้นที่จ.ชลบุรีเป็นอย่างมาก อยากให้เลื่อนงานแข่งขันกีฬาออกไปก่อน จนกว่าการระบาดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจะคลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(มติชน แนวหน้า คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ บ้านเมือง สำนักข่าวไทย nationtv.newtv.thaiPBS)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงข่าว สธ.ประกาศเพิ่มระดับการเตือนจากเดิมอยู่ที่ระดับ 3 เป็นระดับ 4 จะมีมาตรการต่างๆ ตามมา เช่น อาจจะมีปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค เพิ่มมาตรการควบคุมโรคให้เกิดความปลอดภัย ให้ทำงานที่บ้าน การเดินทางต่างๆ ไปต่างจังหวัดก็ชะลอเพราะการเคลื่อนย้ายของคนก็ทำให้เกิดการแพร่โรคได้ จำกัดการรวมกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน 1.อยากให้ฉีดวัคซีน 2.ใช้การป้องกันตัวขั้นสูงสุด 3.โควิดฟรีเซตตั้ง ให้ผู้ประกอบการทำให้เป็นมาตรฐาน 4.ตรวจ ATK ทั้งนี้ขออย่าว่าเมื่อติดเชื้อไม่มีอาการจะเน้นการรักษาที่บ้าน หากมีอาการก็สามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.

4. สถานการณ์ระบาดหลังปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (innnews)

- นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานถึงสถานการณ์โควิด-19 ในภาพรวมจาก สธ. พบว่าในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาหลายจังหวัดมีสถานการณ์น่าเป็นห่วง กล่าวคือมีการแพร่ระบาดลักษณะเป็นคลัสเตอร์จากร้านอาหารกึ่งผับ และการลักลอบเปิดสถานบันเทิงชายแอลกอฮอล์ซึ่งเมื่อสอบสวนโรคก็พบว่าร้านที่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไม่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีความกังวล กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกด้าน บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ผู้ประกอบการเองก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน) เว็บไซต์ (ช่อง 7)

- รมว.สธ. กล่าวว่า เชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 จะไม่รุนแรงเท่าปีก่อน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว รวมทั้งเชื้อโอมิครอนไม่รุนแรงเท่าเดลตา แต่ยังไม่วางใจไม่ได้ โดยกรมควบคุมโรคกำลังพิจารณามาตรการรับมือการระบาด ส่วนกรณีร้านอาหารกึ่งผับ ที่พบการติดเชื้อจำนวนมาก หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

- #อนุทิน ขึ้นเทรนดอันดับ 1 ทวิตเตอร์ หลัง รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มคนที่ทำให้โควิดระบาดที่ไร้จิตสำนึก

5. วัคซีนบูสเตอร์โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 9)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เดือน ม.ค. 65 ถือเป็นเดือนแรกของการรับมือโควิด-19 เข้าปีที่ 3 สิ่งที่น่าคาดหวังในปีนี้เป็น การปรับระบบให้กลายเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงความปกติมากที่สุด อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อนวันที่ 1 พ.ย.64 ให้ไปรับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์หรือเข็ม 3 ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ฉีดเข็ม 3 แล้วเกิน 3 เดือนให้เข้ารับเข็ม 4 ได้เพื่อรองรับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท)

- อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความลังเลใจในการฉีดวัคซีนเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญทั้งที่มีวัคซีนในการให้บริการที่เพียงพอเพียงพอต่อประชากร โดยองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความลังเลเกิดจาก 3 ช. คือ เชื้อมันต่อวัคซีน ขะล่าใจ ประมาทต่อสถานการณ์และช่องทางรับวัคซีน กรมสุขภาพจิตจึงทำการสำรวจทั้ง 3 ปัจจัยในประชาชนไทย เน้นกลุ่มเสี่ยง 608 เด็กและเยาวชน ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.64 พบประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อวัคซีนมากขึ้น จากร้อยละ 53.8 เป็นร้อยละ 67.36 ประชาชนเข้าถึงช่องทางรับการรับวัคซีนที่มากขึ้น จากร้อยละ 61.61 เป็นร้อยละ 72.31 และประชาชนรู้สึกชะล่าใจลดลง จากร้อยละ 80.89 เหลือเพียงร้อยละ 59.41

6. ภาพผู้ติดเชื้อแออัดหน้ารพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน)

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 6 ระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ จ.ชลบุรี ว่า ได้สั่งการให้ นพ.สสจ.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนหาผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ประชาชนยังไม่เข้าใจระบบและสถานการณ์ เมื่อทราบว่าป่วยติดเชื้อจึงเดินทางมาขอรับบริการที่ รพ. ทำให้เห็นสภาพแออัด แต่ระบบที่วางไว้คือ ผู้ป่วยสีเขียวติดเชื้อไม่มาก ให้พักรักษาตัวที่บ้านหรือเข้ารับรักษาในชุมชน ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ เบื้องต้นจะใช้หอสพิเทลที่โรงแรมที่พักกักตัว ทั้งในระบบ Test&Go และ Sandbox ไปก่อน พร้อมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทำงานที่บ้าน ยอมรับว่าสถานการณ์ติดเชื้อเขต 6 ในส่วน จ.ชลบุรี เริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นมาตั้งแต่เทศกาลลอยกระทง จนถึงเทศกาลปีใหม่ การติดเชื้อพบเพิ่มเติม

7. แฉ รพ.ไม่รับรักษาคนไข้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- นายวุฒิสักดิ์ สิงหนะโช นอภ.บางละมุง เผยว่า เคสหญิงที่ติดเชื้อโควิดแล้วถูก รพ.ปฏิเสธ เนื่องจากขณะนั้นผู้ป่วยใน รพ.บางละมุงมีเยอะมาก รพ.ต้องมีการคัดแยกออกเป็นสีต่างๆ และให้ไปกักตัวดูอาการที่บ้าน โดย รพ.จะรับผู้ป่วยสีแดงก่อนเท่านั้น ผู้ป่วยตรวจพบว่าติดเชื้อ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปรักษาตัวที่ รพ. รพ.จึงให้กักตัวอยู่ที่บ้านและ รพ.จะนำยามาให้

8. รายงานการระบาด/คลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามรัฐ, thebangkokinsight nationtv.)

- นครศรีธรรมราช ติดโควิดเพิ่ม 120 ราย ดับอีก 5 ราย **โคราช** สั่งงดจัดกิจกรรมเกิน 100 คน หลังพบป่วยโควิดรายใหม่พุ่ง 72 ราย ติดโอมิครอนแล้ว 12 **ฉะเชิงเทรา** เจอติดโอมิครอน 3 ราย พบไปเที่ยวสถานบันเทิงพัทยา เข้ารับการรักษารักษาโรงพยาบาลแล้ว ผู้ว่าฉะเชิงเทรา สั่งเตรียมพร้อมรับมือ **บุรีรัมย์** ตรวจพบนักเที่ยวและพนักงาน สถานบันเทิงหลายแห่ง ติดโควิด 26 ราย ปิดทำความสะอาด 3-7 วัน **ชลบุรี** มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 529 ราย ในจำนวนนี้พบคลัสเตอร์นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 17 ราย มาจากการไปสังสรรค์ร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ **ศรีสะเกษ** สภ.ราชสีห์ พบตำรวจในสังกัดติดโควิด 6 นาย สั่งที่เหลือนีกกว่า 20 นายกักตัว เช็กไหม้ไลน์ต้นตอ กลับบ้านอุบลราชธานี ร่วมวงเนื้อย่าง ติดเชื้อรอบวง

9. ผลข้างเคียงจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด, ผจก., sanook, mco, ช่อง 7)

- ยายวัย 71 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและนำตัวไปรักษา หลังฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ SV+AZ เป็นตุ่มพุพองเกือบทั้งตัว ปวดแสบปวดร้อน เชื่อว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีน ด้าน รพ.สต.บ้านเจริญสุข ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล พบว่าคุณยาย ไปรักษาที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ครั้ง ซึ่งทาง รพ.ก็ให้การรักษาดูอาการคือให้ยาแก้แพ้ผื่นคันมา แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น จึงแนะนำให้ไป รพ.นางรอง แต่ไม่ได้ไปต่อเนื่องตามที่หมอนัด เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิดระบาดด้วย

10. วอนรัฐบาลเร่งตรวจหาเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- นายคริส โปตระนันท์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้น-ด้าย กล่าวว่า หลังพ้นช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2565 กลุ่มเส้น-ด้าย หน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกันลงพื้นที่สุ่มตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในหลายชุมชนของ กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ธ.ค.64 จากการสุ่มตรวจไปเพียง 3 เขต คือจตุจักร พญาไท ธนบุรี พบผู้ติดเชื้อ 30 กว่าคนแล้ว อยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ตามชุมชนต่างๆของแต่ละจังหวัดหรือแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนตรวจเองคนละ 2 ชุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอีก

11. เตือนผลแลป RT-PCR ปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(ช่อง7)

- หมอแล็บแพนด้า โพสต์เฟซบุ๊กเตือน ระบุว่า ระวังเจอแล็บออกผล RT-PCR ปลอม เนื่องจาก มีหลายคน ต้องการตรวจ RT-PCR พอลองเสิร์ชหาที่ตรวจแบบราคาไม่แพง ก็ไปเจอในกูเกิ้ลที่ยังโฆษณาเอาไว้ ราคา 890 บ้าง 990 บ้าง แถมรับผลด่วนใน 30 นาที พอกดเข้าไปในเว็บ แล้วมันจะให้เรากดแอดไลน์ไป เพื่อสอบถามว่าตรวจที่ไหน ปรากฏว่าไม่มีที่ตรวจรับ ออกผลแล็บ RT-PCR ให้เลย ก็คือออกผลปลอมให้ ถือว่าแย่มากครับ ประเทศตอนนี้ก็มีพวกเห็นแก่ตัวคอยหลบเลี่ยงผลตรวจอยู่โดยไม่แคร์ว่าจะเอาเชื่อไปแพร่คนอื่น

12. น้ำประปา ไม่มีเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(ช่อง7)

- จากกรณีในโลกออนไลน์ แชร์คลิปนำน้ำประปาหยดใส่ชุดตรวจ ATK แล้วปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด ทำให้หลายคนสงสัยว่า มีเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไม่ เพจเฟซบุ๊ก "หมอแล็บแพนด้า" แจงข้อสงสัยว่า กรณีที่หยดน้ำประปาแล้วขึ้น 2 ขีด เรียกว่าเกิดผลบวกลวง ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลง pH หรือ หักล้างฤทธิ์ของสารละลาย น้ำประปาไม่ได้มีเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนแต่อย่างใด ด้านการประปานครหลวง ยืนยันกระบวนการผลิตน้ำประปา ได้มาตรฐาน WHO

13. นักท่องเที่ยวติดเชื้อไม่มีที่รักษา

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

- ไดอานา นักแสดงและพิธีกร โพสต์ทวิตเตอร์ ถึงผู้เกี่ยวข้อง กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ติดเชื้อโควิด 19 แต่ไม่มีที่รักษา เนื่องจากไม่มีประกันและไม่มีเงิน ควรติดต่อหน่วยงานไหน

14. ผลการศึกษาอาการ LONG COVID

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- สถาบันการแพทย์ซีดาร์ส์-ไซนาย ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ รายงานผลการศึกษาการสังเกตอาการบุคลากรการแพทย์ 177 คน ที่ไม่หายขาดจากไวรัสโควิด-19 หรือได้รับเชื้อต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือ LONG COVID (ลองโควิด) ตั้งแต่ก่อนการฉีดวัคซีน ที่พบว่าถึงคนเหล่านี้จะหายดีในเวลาต่อมา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งที่สับสน เข้าทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกกันว่า "ออโต้แอนติบอดี" ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อต่อ ผิวหนังหรือระบบประสาท ไปจนถึงเกิดอาการอักเสบเรื้อรังในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

- ส่วนมหาวิทยาลัยปารีส ฝรั่งเศส วิจัยพบว่าภูมิคุ้มกันที่ร่างกายผลิตออกมา หลังได้รับวัคซีนต้านไวรัสชนิดต่าง่นั้น มีสัดส่วนเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ที่จะรู้จักว่าโอไมครอนคือเชื้อโรคที่ต้องกำจัดทิ้ง ที่เหลือส่วนใหญ่ไม่รู้จักว่าโอไมครอนคืออะไร แสดงให้เห็นว่าเชื้อโอไมครอนมีความสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดี

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น)

- รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวไม่พึงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จ.ชลบุรี ว่า กรณีนักท่องเที่ยว 2 รายที่ออกไปก่อนโดยไม่รอผลนั้นได้รับรายงานว่าทั้งคู่เดินทางเข้ามารักษาตัวเองที่ รพ.ลิดสิน แล้วเมื่อคืน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- กรมการแพทย์ แนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

- กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.65 ถ่ายทอดและให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และทาง Facebook Fanpage ศธ.360 องศา ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. พร้อมกำกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่จะจัดกิจกรรมวันเด็กแบบ ออนไลน์ ให้ประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา</p> <p>- กทม. ตั้งจุดทิ้งขยะติดเชื้อในหน่วยราชการ-ชุมชนทั่วกรุง เดินหน้ารณรงค์แยกทิ้งหน้ากากอนามัย-ATK ภู่วิธี ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ สำนักข่าวไทย</p> <p>- ภูเก็ต เตรียมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ 66 แห่ง สั่งทุกสถานศึกษาในจังหวัดงดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค.</p> <p>- สสจ.ชลบุรี พบ 2 นักท่องเที่ยวอินเดียไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ หลังประกาศตามหาตัว เนื่องจากผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight)</p> <p>- ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค. 64-4 ม.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,707 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 333 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,672 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม. จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันของการรณรงค์มี 9 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครนายก ปัตตานี พังงา ยะลา สตูล สมุทรสงคราม สุโขทัย และแพร่ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 33.60% และดื่มแล้วขับ 33.06%</p>	-
<p>สวมหน้ากากภู่วิธี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ข้อมูลประสิทธิภาพของหน้ากากในการป้องกันโควิด 19 พร้อมเน้นย้ำให้สวมอย่างถูกต้องและภู่วิธี หน้ากากผ้าที่ทำจากผ้าที่มีคุณภาพ ซ้อนอย่างน้อย 2 ชั้น เลือกขนาดและปรับสายให้กระชับกับใบหน้า สวมให้คลุมทั้งจมูกและใต้คาง ให้เปลี่ยนหน้ากากผ้าทุกวัน หรือเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวัน เมื่อกลับถึงที่พักให้ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอก แล้วนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไป ส่วนหน้ากากอนามัย ควรเลือกแบบ 3 ชั้นที่ได้มาตรฐาน มอก. ควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน</p>	
<p>ดูแลสุขภาพดวงตาในฤดูหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำดูแลสุขภาพดวงตาในฤดูหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดปัญหาตาแห้งในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ และกลุ่มบุคคลที่ทำงานอยู่กลางแจ้ง ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการออกแดด/โดนลม 2. หลีกเลี่ยงการใช้สายตาหรือการเพ่งนานๆ ควรพักสายตาเป็นระยะ ทุก 30-60 นาที 3.ดื่มน้ำให้เพียงพอ 4.พักผ่อนให้เพียงพอ 5. รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา 6.ใช้น้ำตาเทียมบรรเทาอาการตาแห้ง หากพบความผิดปกติควรรีบพบจักษุแพทย์</p>	
<p>ราชกิจจาฯ "พีชกระท่อม" ประกอบอาหาร-แปรรูปได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก nationtv.)</p> <p>- ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้"พีชกระท่อม"ประกอบอาหาร แปรรูปได้ผ่านการรับรอง อย. มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการยกเลิกการกำหนดให้พีชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5</p>	
ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
	-